

**26/01/21 THỨ BA TUẦN 3 TN**  
**Th. Ti-mô-thê và Ti-tô, giám mục**  
**Lc 10,1-9**

<sup>1</sup> Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. <sup>2</sup> Người bảo các ông :

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. <sup>3</sup> Anh em hãy ra đi. Nay Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. <sup>4</sup> Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. <sup>5</sup> Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : “Bình an cho nhà này !” <sup>6</sup> Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy ; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. <sup>7</sup> Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. <sup>8</sup> Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. <sup>9</sup> Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ : “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.”

**SỨ ĐIỆP BÌNH AN**

**“Vào nhà nào, trước tiên anh em hãy nói: Bình an cho nhà này!” (Lc 10,5)**

**Suy niệm:** Lời đầu tiên Chúa Giê-su truyền cho các môn đệ phải nói khi sai các ông ra đi rao giảng Tin Mừng là lời chúc bình an. Lời chúc bình an được gửi đến một cách vô điều kiện, không phải là kết quả của những cuộc thương thuyết lâu dài; cũng không tùy thuộc ở hoàn cảnh bên ngoài: người môn đệ vẫn nói lời bình an dù trong tư thế của “con chiên ở giữa bầy sói”. Dù lời chúc bình an có được đón nhận hay không, trước hết sự bình an ấy vẫn “quay về với người môn đệ” và tồn tại nơi họ, và như thế biến họ thành những nhân tố xây dựng một “môi trường hoà bình”. Tuyên ngôn **Tám Mối Phúc Thật** gọi đó là đặc điểm nhận biết người môn đệ đích thực của Chúa Ki-tô: “*Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con cái Thiên Chúa*”.

**Mời Bạn:** Không cần những hành động to tát, bạn có thể đặt những viên đá đầu tiên xây dựng nền hoà bình thế giới bằng cách gửi đến những người anh em chung quanh bạn những lời nói bình an. Công việc này lắm khi lại đơn giản tới mức bạn chỉ cần loại trừ ra khỏi môi miệng bạn những lời gắt gỏng, chua cay, thoá mạ, thô tục...

**Chia sẻ:** Thử đưa ra một phương thế giúp nhau chữa thói quen hay nói tục.

**Sống Lời Chúa:** Hôm nay bạn hãy chú ý nói một lời bình an thực sự với một người đang sống gần bạn hoặc đang công tác cùng với bạn.

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa, xin thông ban cho con sự hiền lành dịu dàng của Chúa, để con trở nên con cái của sự bình an góp phần xây dựng nền văn minh tình thương cho thế giới hôm nay.*